



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 14 tháng Một năm 2020

NGƯỜI LIÊN HỆ: Kristine Roselius - 415.749.4900

Air District & Aclima công bố chương trình dữ liệu phẩm chất không khí hướng đến cộng đồng chưa từng có

Chương trình thu thập dữ liệu về phẩm chất không khí theo từng dãy phố cho toàn bộ Vùng vịnh trong năm 2020

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Bay Area Air Quality Management District (Cơ quan quản lý phẩm chất không khí Vùng vịnh) và Aclima công bố chương trình dữ liệu phẩm chất không khí vượt trội, là chương trình lập bản đồ các chất gây ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính tại tất cả chín quận của Vùng vịnh — trên diện tích hơn 5,000 dặm vuông.

Để thu thập dữ liệu phẩm chất không khí, các đoàn xe có lượng phát thải thấp được trang bị thiết bị cảm biến phẩm chất không khí và phần mềm liên tục thu thập, phân tích và lập bản đồ mức độ ô nhiễm không khí và khí nhà kính trong khi lái trên đường phố công cộng của Vùng vịnh. Dữ liệu sẽ đặt ngưỡng cơ sở cho các nồng độ chất gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng và khí nhà kính theo từng dãy nhà, bao gồm bụi mịn, ozon và nitơ đioxit.

Giám đốc điều hành của Air District là Jack Broadbent cho biết: “Chương trình này giúp chúng ta tiếp cận và thấy rõ được dữ liệu phẩm chất không khí ở mức độ chưa từng có theo cấp khu phố trên toàn bộ khu vực Vùng vịnh. Những công cụ mới sáng tạo và hiệu quả này cho thấy những chênh lệch về sức khỏe mà nhiều người trong khu vực phải đối mặt và thông báo cho các nhà lập pháp biết để định hướng quá trình ra quyết định hiệu quả hơn, nhằm bảo vệ sức khỏe của toàn thể cư dân Vùng vịnh”.

Chương trình thu thập dữ liệu trong cả năm 2020 và đầu năm 2021 tại tất cả chín quận Vùng vịnh. Sau khi hoàn tất việc thu thập và phân tích dữ liệu, chương trình công khai trực tuyến thông tin chuyên sâu về phẩm chất không khí theo địa chỉ. Mọi người sẽ xem được mức ô nhiễm không khí của một khu vực, thành phố hay dãy phố. Bức tranh rõ ràng về phẩm chất không khí này cũng cho thấy các điểm nóng về ô nhiễm không khí, cho phép thực hiện những nỗ lực giảm phát thải có mục tiêu hơn.

Cuối năm ngoái, Air District và Aclima bắt đầu thu thập dữ liệu ở cộng đồng đầu tiên trong chương trình – Richmond-San Pablo – trước khi triển khai nỗ lực trên toàn khu vực như Air District công bố vào hôm nay. Chương trình cung cấp các bản đồ cho Richmond-San Pablo vào đầu năm nay.

Aclima là một công ty có trụ sở tại San Francisco chuyên cung cấp dữ liệu và thông tin chuyên sâu về phẩm chất không khí hướng đến cộng đồng để cải thiện sức khỏe của mọi người và cả trái đất.

Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí trong Vùng vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua [Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#). Để biết thêm chi tiết về Spare the Air (Bảo toàn không khí), hãy truy cập www.sparetheair.org.

#

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang chủ của Air District](#) | [Thông cáo báo chí](#)